

ศธ.สัปดาห์เรียกรับเงิน "ครูผู้ช่วย" ออกกฎเหล็กใช้บัญชีข้ามเขต

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.พ. 2558

เป็นปัญหาชวนปวดหัวมานานกับกรณีใช้บัญชีข้ามเขตที่ก่อนหน้านี้ไม่มีกฎกติกา ส่งผลให้เกิดปัญหาผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ในภูมิภาคหนึ่ง แต่กลับวิ่งเขามาหาเขตพื้นที่ ในอีกภูมิภาคหนึ่ง เพื่อขอให้เรียกบัญชีที่ตัวเองสอบขึ้นบัญชีได้ นำมาสู่อะไรบางอย่างในการเรียกรับเงินรับทอง โดยล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้ทำได้โดยการตกลงยินยอมของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
- 2.ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยพิจารณาการขอใช้บัญชี โดยให้ขอรายชื่อจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่ใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน หากไม่มี ให้ขอรายชื่อจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่ใกล้เคียงที่สุด หากไม่มี ให้ขอรายชื่อจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่อยู่ใภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง สพท.ที่ใกล้เคียงที่สุด หากไม่มี ให้ขอรายชื่อจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ในภูมิภาคอื่นที่มีบัญชีสอบแข่งขันได้ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง สพท.ที่ใกล้เคียงที่สุด
- 3.บัญชีสอบแข่งขันได้ที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชีเดิม
- 4.ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เจ้าของบัญชี ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่ขอใช้บัญชีทราบให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้
- 5.เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เจ้าของบัญชีแล้ว ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

นางศิริพร กิจเกื้อกุล เลขาธิการ ก.ค.ศ. บอกว่า จากนั้น ก.ค.ศ.ต้องไปออกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยคาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มใช้ได้ทันทีในการสอบขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้การขอเรียกขึ้นบัญชีข้ามเขตพื้นที่ สามารถทำได้เร็วขึ้น โดยเขตพื้นที่ ที่ไม่มีการเปิดสอบ ก็ยังสามารถเรียกใช้บัญชีจากเขตพื้นที่ ที่เปิดสอบได้ แต่ต้องเรียกจากบัญชีในพื้นที่ ที่ใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน หากไม่มีสาขาวิชาเอกที่ต้องการจึงจะสามารถเรียกจากเขตพื้นที่ ที่ใกล้เคียงได้ ส่วนหนึ่งเพื่อให้ครูได้ทำงานในภูมิภาคที่ไกลบ้าน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจน เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอน

"นับเป็นข่าวดีของเพื่อนครูที่ต่อไปนี้มีโอกาสทำงานในภูมิลำเนาใกล้บ้าน"

โดยไม่ต้องวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองอีก..."

ที่มา [มติชน](#) ฉบับวันที่ 11 ก.พ. 2558 (กรอบบ่าย)

รายละเอียดเพิ่มเติม

[หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน](#)